
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

30 บาทรักษาทุกที ่
     เปิดรับฟังความเห็น “30 บาทรักษาทุกที่ฯ” 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebanbkokinsight 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ฯ จากทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้แทน อปท. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยภาพรวมมองว่า เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่หน่วยนวัตกรรมบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมให้บริการยังมีไม่
มาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการที่เท่ากันทั่วประเทศ แต่ค่าครองชีพของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง เช่น จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ กทม. เป็นต้น ขณะที่การประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทำให้
ประชาชนส่วนหนึ่งเข้ารับบริการ แต่ปัญหาคือหน่วยบริการเองยังไม่เข้าใจข้ันตอนรับบริการ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, theactive, ) 
     -ในการประชุม "สรุปผลและข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นท่ัวไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567" นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด   มองว่า "30 บ.รักษาทุกท่ี" คนจะมาใช้บริการ 
รพ.รร.แพทย์เพิ่มขึ้น ควรเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากร  ทั้งนี้มั่นใจนโยบายนี้ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการ-ลดแออัดในรพศ/รพท..
ส่วนหน่ึงประชาชนเลือกไปโรงพยาบาลชุมชน  เสนอ สธ. ยกระดับ "รพ.ชุมชน" ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
      -ด้าน ผศ.นพ.สัมฤทธ์ิ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ได้ทำวิจัยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ใน
เฟสแรก พบว่าไม่ทำให้ รพ.ใหญ่แออัดอย่างที่กังวล เพราะการที่ชาวบ้านจะเข้ามารพ.ใหญ่ มีต้นทุนค่าเดินทาง ส่วนความ
กังวลว่าผู้ป่วย จะล้น รร.แพทย ์ไหม คงไม่ง่าย เพราะ รร.แพทย ์กำหนดโควค้ารับผู้ป่วยในแต่ละวัน ถ้าเต็มก็ไม่รับ  
      ขณะที่การใช้บริการประชาชนได้สะดวกจริง คือคลินิกพยาบาล และร้านขายยา เป็นหน่วยบริการที ่ชาวบ้านไปใช้บริการ
เยอะถึ ง80% มองว่าเป็นท่ีพึ่งของคนจนท่ีเข้าถึงได้ โดยคนที่ไม่เคยเข้าถึงบริการบัตรทองในช่วง 3 ปีก็เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
40 โดย 10% ไปใช้บริการที่หน่วยนวัตกรรมคือคลินิกพยาบาลและร้านยา   อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอว่า สปสช. ต้องทบทวน
กองทุนย่อย ๆ ของสปสช. ที่อาจจะทับซ้อนกัน เพราะนโยบายรักษาทุกที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก จากเดิมเน้นข้ามเขตตามจ่าย 
พอเปลี่ยนบัตรเดียว สปสช.ก็ต้องตามจ่ายหมด ทั้งเพราะเป็นนโยบายรัฐ แต่รัฐไม่ควรได้รับเครดิต หากไม่ลงทุนอะไรเลย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     - HITAP ทำการวิเคราะห์ภายใต้ "โครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โอกาสและความเสี่ยงต่อสังคม
และระบบสาธารณสุข" พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ร่วมกับ IHPP โดยแยกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ผลลัพธ์ที่มีต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ ้น คือ จะทำให้บุคลากรมีความสุข ภาระงานลดลง ดูแลผู้ป่ วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในด้านลบคือ อาจทำให้เกิดความแออัดที่ รพ.ขนาดใหญ่ได้ ภาระงานเพิ่ม 2.ผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน 
ในด้านบวกจะสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการขาดงานของญาติและผู้ป่วย ลดค่าเดินทาง แต่ด้านลบอาจทำให้
ประชาชนไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการรับบริการที่เข้าถึงได้ง่าย และอาจมีการเรียกร้องสิทธิบริการที่มากข้ึน และ 3.ผลลัพธ์
ที่มีต่อระบบสุขภาพด้านบวก คือ ทำให้มีบริการสุขภาพใกล้บ้าน สะดวก ลดเวลารอคอย ลดบริการที่ไม่จำเป็น ระบบเบิกจ่าย
โปร่งใส เบิกได้ไว ลดงานบุคลากร ส่วนด้านลบอาจส่งผลให้เกิดการล่มสลายของระบบปฐมภูมิ เพราะประชาชนเลือกไป รพ.
ใหญ่ จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน และอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในแต่ละสิทธิการรักษาพยาบาลได้ สำหรับข้อเสนอแนะ 
คือ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ีฯ อาจจะสร้างผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อสังคมและระบบสาธารณสุขได้ จึงมีความจำเป็นที่ผู้
ดำเนินงานจะต้องเฝ้าระวังและหาทางหลีกเลีย่งการเกิดผลกระทบเชิงลบและขับเคลือ่นนโยบายนี้ให้บรรลุเป้าประสงค์ในระยะ
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สั้นและระยะยาวดังที่คาดการณ์ไว้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพให้สร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและร่วมกับภาคเอกชนด้วย 
แก้ปัญหายาเสพติด 
    กัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
     - สหพันธ์กัญชาไทย แจ้งสื ่อมวลชน ขอเชิญร่วมยื่นหนังสือคัดค้าน คกก.ควบคุมยาเสพติด อย. พร้อมยื่นงานวิจัย
การแพทย์ 6 ฉบับ สถิติเศรษฐกิจผู้ประกอบการ 40 ชุด ที่ อ.ย. ในวันที่ 28 มิ.ย.67 เวลา 14:20 น. โดยระบุว่า ด้วยเหตุที่
นโยบายภาครัฐกลับไปกลับมา จะนํากัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกัญชา จะเกิดความเสียหาย
มูลค่านับแสนล้านบาท จากข้อมูลที่ไม่ครบด้าน ซึ่งอาจถูกครอบงําด้วยกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวและแฝงอยู่ไม่
ห่างจากผู้มีอํานาจ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
     - รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น ให้ความเห็นการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ว่า จะสร้างอุปสรรคในการ
เข้ายากัญชาของผู้ป่วยและความก้าวหน้าในการวิจัยจะหยุดชะงัก มีข้อมูลว่าไทยมีคนเป็นโรคลมชัก 5 แสนคน เป็นเด็ก 1 ใน 
3 หรือคิดเป็น 1.7 แสนคน ในกลุ่มเด็กท่ีเป็นโรคลมชักพบการดือ้ยาแผนปัจจุบันประมาณ 25,000 คน เป็นกลุ่มที่ใช้กัญชาเป็น
ทางเลือกในการรักษาได้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้ป่วยท่ี 1.5 แสนบาท แต่หากใช้ยาตะวันตกจะใช้เงินรักษา 3 ล้านบาทต่อคน หาก
ใช้กัญชาในประเทศจะสร้างงานและอาชีพให้กับเกษตรกรไทย หากนำกลับไปเป็นยาเสพติดน่าจะกระทบกับคนไข้กลุ่มนี้ 
เพราะแพทย์จะไม่สั่งจ่าย 
     บำบัดยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch3plus) 
     - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และคณะ เดินทางไป จ.น่าน เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติด และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ
ตำรวจผู้บฏิบัติหน้าที่ ณ มณฑลทหารบกท่ี 38 ค่ายสุริยพงษ์ และศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ณ วัดสุทธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พร้อมกล่าวว่า วันนี้คิกออฟให้ จ.น่าน เป็นจังหวัดสีขาวในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ โดยใช้จ.น่าน
เป็นจังหวัดนำร่อง สำหรับ คก.ท่าวังผาโมเดล เป็นโครงการที่ครอบคลุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ  
ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และเหมาะสม โดยจะนำโครงการดังกล่าวขยายผลสำเร็จนำไปใช้ในพื้นที่อ่ืนต่อไป 

 

เศรษฐกิจสุขภาพ 
     มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
      สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, siam108, ไทยรัฐ, chieffocus, แนวหน้า, thailandplus, ch3plus, INNNEWS, 
ฐานเศรษฐกิจ, medi, newtv, สยามรัฐ, thestatestimes, fm91bkk, มติชน, บ้านเมือง, Ch7HD) 
     -  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุ
โยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจี นบุรี พญ.มิ่งขวัญ 
สุพรรณพงศ์ ผอ.อภ. นายเสรัช ตั้งตรงจิตร ผอ.รร.นวดแผนโบราณเชตวัน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและ
การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้
แนวคิด นวดไทย สปาไทย สมุนไพรไทยสู่ เวทีโลก ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 67 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจสมุนไพรและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ แสดงคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ ให้คนไทยและคนท่ัวโลกมั่นใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด วันที่ 3 ก.ค.67 เวลา 09.00 น. กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย บูธเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกทั้งหมด  6 โซน  การอบรมหลักสูตรระยะสั้นและตลาด
ความรู้ แจกต้นพันธุ์และเมล็ดพันธ์ุสมุนไพรฟรีวันละ 1,000 ช้ิน และการเรียนรู้สวนสมุนไพรและสมุนไพรหายาก เป็นต้น คาด
มีเงินสะพัดมากกว่า 300 ล้านบาท 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thai;andplus) 
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     -องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร 11-
12 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด GPO Plant Based Medicine จัดแสดงภาพวาด
ของสมุนไพรไทย โชว์ผลิตภัฑ์ PLANTXGPO พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษลดถึง 65% 
     ผลิตภัณฑ์กระท่อม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ch7, hfocus) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและสมุนไพร ว่า ได้หารือกับ ปลัด สธ. เตรียมผลักดันให้มี
การใช้ยาสมุนไพรไทยมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากขณะนี้ สปสช. ยอมรับการใช้ยาสมุนไพรไทย จำนวน 28 รายการ แต่มีการใช้
ยาเคมีกว่า 7 หมื่นล้านบาท หากเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรไทย คาดโอกาสจะโตมากกว่าที่ประเมิน 5 หมื่นล้านบาท รวมถึงวันนี้ 
รู้สึกดีใจท่ีได้เห็นผลิตภัณฑ์กระท่อมเป็นหมากฝรั่งแล้ว โดย 5 เม็ดเท่ากับสารไมทราไจนีน 0.2 มิลลิกรัม แต่ถ้ามาตรฐานกลาง
เปลี่ยน ก็สามารถเพิ่มสารไมทราไจนีนให้มีความเข้มข้นได้อีก ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสามารถพัฒนาไปอย่างหลากหลาย และ
เหมาะกับการส่งออกต่างประเทศ   
สถานชีวาภิบาล 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์  ) 
     - นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานชีวาภิบาลในวัด “กุฏิชีวาภิบาลวัดประ
ทุมบูชา”  ณ วัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปาจีนบุรี  เป็นแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี  นับเป็น
โอกาสอันดีที่พระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอใกล้เคียง สามารถเข้าถึงการดูแลรักษา ส่งต่อ 
อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้อำเภออื่นต่อไป 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การยกระดับดูแลสุขภาพเชิงรุก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยพญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการมีส่วนร่วมและกระชับมิตรเครือข่ายในภารกิจการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในระดับพื้นท่ี พร้อมมอบโล่เชิดชู
เกียรติจังหวัดดีเด่นประสานพลังขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และรพ.ที่ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โดยสธ.ได้
ดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน 
เป็นการสานพลังของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความรอบรู้ให้ชุมชนรณรงค์ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน พร้อมติดตาม
แม่ตั้งครรภ์ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ซึ่งงานส่งเสริมสุขภาพเป็นงานเชิงรุก หากดำเนินการได้ดีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลของประชาชน รวมถึงช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย  

 

พรบ.อ.ส.ม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, newtv, thecoverage, hfocus) 
     - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า กรม สบส.เริ่มเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. … ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2567 รวมเวลา 15 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ที่ต้องการให้ อสม. ซึ่งมี
จำนวน 1.07 ล้านคน มีกฎหมายมารองรับเพื่อสร้างหลักประกันในการได้รับค่าป่วยการ สิทธิ สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การ
พัฒนาส่งเสริม การวางระบบและโครงสร้างของ อสม. ทั้งนี้ หลังผ่านขั้นตอนนี้  สธ.จะประมวลความเห็นนำมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงร่างพ.ร.บ. เสนอต่อครม.ให้ความเห็นชอบก่อนจะส่งให้สนง.คกก.กฤษฎี กาไปพิจารณา และส่งกลับมาให้ครม. 
เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นลำดับถัดไป 

 

สธ.เตรียมพร้อมแนวทางดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก-งูพิษกัด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ  ) 
     -น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.และนายสันติ พร้อม
พัฒน์ รมช.สธ. มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนที่จะมีงูพิษหนีน้ำมาและโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย จากข้อมูล
ของ สปสช. พบว่า ในปี 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกงูพิษและสัตว์มีพิษกัดประมาณ 12,000 คน ส่วน
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การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พบว่าในปี 2567 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ถึง 1.3 เท่า  สธ.ได้มี
การทบทวนเตรียมความพร้อมกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน  
        ทั้งนี้ การถูกงูกัดเป็นภาวะฉุกเฉินหนึ่งทางการแพทย์ โดยปกติงูจะมี 2 ชนิด คือ งูมีพิษและไม่มีพิษ สำหรับพิษของงูเมื่อ
เข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วจะทำลาย 2 ระบบ คือ 1. ระบบประสาท เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา และ 2. ระบบ
การไหลเวียนโลหิตที่ทำให้เลือดแข็งตัว เช่น งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา งูกะปะ ดังนั้น คำแนะนำประชาชนเมื่อถูกงูกัด อันดับ
แรกคือ ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด พยายามขยับบริเวณที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดด้วยการหาไม้มาดามบริเวณแผล ป้องกันพิษ
ไหลเวียนในกระแสเลือด จากนั้นให้รีบนำผู้ป่วยมา รพ. เพื่อรับการรักษาทันที 
สธ.-จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จโครงการ Care D+ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( ข่าวสด  ) 
     -กระทรวงสาธารณสุข และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จของโครงการ Care D+ ในความร่วมมือ
ระหว่างสองหน่วยงาน ชูผลงานความสำเร็จในการอบรมพัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งหลักสูตรออนไลน์และการอบรมพัฒนาภายใน
หน่วยงานท่ัวประเทศ ขยายผลจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่น พร้อมภาพความสำเร็จของโครงการย่อยเพื่อขับเคลื่อนสาธารณะ
และสังคม อาทิ “ตู้เติมรักปันสุข”. 
     จากผลการดำเนินโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม หรือ Care D+ (แคร์ ดี พลัส) มีเป้าหมายใน
การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศให้ได้มากกว่า 1 หมื่นคน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจากการแถลงผลสำเร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์สำเร็จการศึกษา
พร้อมได้รับประกาศนียบัตรจากทางหลักสูตรแล้วมากกว่า 2 หมื่นคน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 2 เท่า    นอกจากนี้ ตัว
โครงการยังได้รับผลพลอยได้ในเชิงของการประหยัดงบประมาณการฝึกอบรมของภาครัฐได้มากถึง 37 ล้านบาท ประหยัด
ระยะเวลาการทำงานได้มากกว่า 160,000 ชั่วโมง และช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในการเดินทางได้กว่า 143 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   ทั้งนี้ โครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและ
สังคม หรือ Care D+ จะสิ้นสุดการให้บริการในการอบรมพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้ อย่างไรก็
ตาม โครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม รวมถึงทีมเช่ือมประสานใจ Care D+ จะยังคงปฏิบัติการทั้งการ
อบรมพัฒนาบุคลากรและโครงการเชื่อมประสานใจมวลชนอย่างต่อเนื่องในสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจไดว้่า 
จะนำมาซึ่งระบบสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

ยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรค 
    สื่อที่นำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล 
    - โพสต์แสดงความเห็นประเด็นยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรคของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2578 ว่า ไม่มีทางลุล่วง เพราะดัชนีช้ี
วัดหลักสำคัญสองตัว คือ จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต้องลดลงจากปีตั้งต้นยุทธศาสตร์คือ 2558 ให้ได้ 90% แต่ผ่านมา
เกือบจะครึ่งทางแล้วยังลดได้ไม่ถึง 10% และลดการเสียชีวิตจากวัณโรคลง 95% ยังทำได้ไม่ถึง 20% เหตุผลที่คิดเช่นนั้น 
เพราะคนรักษา คนจ่ายเงิน และคนควบคุมวัณโรค คุยกันคนละภาษา, ขาดระบบบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานในภาพ
กว้างและภาพลึก คกก.ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ไร้น้ำยาในการไปกำกับดูแลผลักดันให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริง, ขาดความมุ่งมั่น
ของผู้มีอำนาจในระดับนโยบาย, โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐานะและสถานะทางสังคม, สังคมยังมีทัศนะคติเชิงลบต่อผู้
ติดเชื้อและผู้ป่วย, การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยังทำได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของวัณโรค และระบบการดูแลรักษาสุขภาพแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้มาตรฐาน 

 

การแนะวิธีสังเกตเห็ดพิษ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thaitabloid, มติชน, thaitodaynews) 
     - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีสังเกตเห็ดพิษในหน้าฝน โดยในช่วงนี้ตัวอย่างเห็ดที่ทำให้
ผู้ป่วยเข้ารพ. ที่ส่งมาตรวจ ส่วนใหญ่คือเห็ดก้อนฝุ่นหรือเห็ดไข่หงส์ ซึ่งเป็นเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะ แต่จะมี
ลักษณะคล้ายรากหรือก้านดอก ผิวไม่เรียบคล้ายมีเกล็ดปกคลมุ และเมื่อผ่าดอกเห็ดอาจพบการเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถคัดแยกได้
ด้วยตาเปล่า แต่ผู้ที่ไม่ชำนาญอาจเก็บเห็ดก้อนฝุ่นหรือเห็ดไข่หงส์ปนมาด้วย เมื่อรับประทานเห็ดพิษกลุ่มนี้ภายใน 1 ถึง 3 
ชั่วโมง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มึนงงตามัว และสภาวะหายใจลำบาก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กินผงถ่านเพื่อ
ดูดสารพิษของเห็ดในทางเดินอาหาร และรีบไปพบแพทย์ พร้อมนำเห็ดที่เหลือไปด้วย 
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ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, linetoday) 
     -กรมอนามัย แจงกรณีที ่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่า หากให้ผู ้สูงอายุ รับประทานปาท่องโก๋ที่ใส่แอมโมเนียมไบ
คาร์บอเนต จะทำให้ไตทำงานหนัก เป็นข้อมูลเท็จ และช้ีแจงว่า แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ไม่มีโซเดยีมเป็นสว่นประกอบ หาก
ไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนัก แต่ไม่ควรกินปาท่องโก๋เป็นประจำ เพราะให้พลังงานสูงราว 120 - 180 กิโลแคลอรี พลังงานส่วน
ใหญ่มาจากไขมัน มีไขมันอ่ิมตัวสูง ส่งผลเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา 

 

ผนึกกำลัง กอช. และ สปสช. เพ่ือคนวัยเกษียณ      
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย, linetoday) 
    -นายเผ่าภูม ิโรจนสกลุ รมช.การคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
สปสช. กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบำนาญถ้วนหน้า มีเงินใช้ดำรงชีพยามเกษียณ เข้าถึง
ระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสทิธิภาพ และเสริมสรา้งระบบการออม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสทิธิสวัสดิการของรัฐ จาก
ข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพ พบว่า มีผู้มีสิทธ์ิที่จะเข้าร่วมการออมกับ กอช.กว่า 20 ล้านคน โดย สปสช.ตั้งเป้าหมายใน
การสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้มสีทิธ์ิกว่า 10 ล้านคน เข้าร่วมออมเงินกับ กอช.   

 

อาหารเป็นพิษ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการล sondhitalk, linetoday, kaoja,bright, 
one31,) 
    -   ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 อ.เมืองสุราษฎร์ธาน ี
ขอสนับสนุนรถลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉนิไปรับเยาวชนในศูนย์ท่ีมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องเสียจำนวนมาก หลังรับ
แจ้งประสานรถกู้ชีพและรถกู้ภัยมลูนิธิกุศลศรัทธาสรุาษฎร์ธานไีปใหก้ารช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยนำตัวส่ง รพ.สุราษฎร์ธานี และ
โรงพยาบาลใกล้เคียง 
     นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์  นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า ได้รับรายงานจากรพ.สุราษฎร์ธานีว่าได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา 
45 ราย และโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตอีก 5 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย เป็นชาย 49 ราย และหญิง 1 ราย ผู้ป่วยมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และบางรายยังมีอาการปวดท้อง ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยสีเขียว อาการไม่รุนแรง จากการสอบถามจาก
เด็กทราบมีอาการตั้งแต่เมื่อคืน โดยอาหารมื้อเย็นของเมื่อวานนี้มียำมะม่วง,ยำวุ้นเสน้ด้วย สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากอาหาร
เป็นพิษ ขณะนี้ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปตรวจสอบภายในศูนย์ฝึกแล้ว จะต้องตรวจสอบการรับประทานอาหารย้อนหลังตั้งแต่
มื้อเที่ยงของวันท่ี 26 มิ.ย.โดยนำรายการอาหารทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ 

 

กินพริกช่วยลดเสี่ยงโรคพาร์กินสัน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk) 
     - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า การกินพริก
หยวก พริกตุ้ม หรือพริกหวาน ที่ไม่เผ็ด แดง เขียว เหลือง มะเขือเทศ รวมถึงพริกขี้หนู ทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรค
พาร์กินสันได้ ทั้งนี้ รวมขิง ข่า ตะไคร้ ใบกระเพรา ของไทย จึงสนับสนุนให้ใช้ของไทย 

 

บุฟเฟต์น้ำกระท่อม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์   
     - ตำรวจ สภ.สมุทรสาคร สนธิกำลังร่วมกับ สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกรวบพ่อค้าชาวเมียนมา เปิดบุฟเฟต์น้ำ
กระท่อมขายอย่างโจ่งแจ้ง ปิดป้ายโฆษณาเกลื่อน ลูกค้าต่างด้าวต่อคิวแน่นร้าน พบของกลางหม้อน้ำต้ม กากพืชกระท่อม น้ำ
ต้มบรรจุในถังและในขวดพลาสติก และพบยาน้ำแก้ไอไว้สำหรับผสมสูตรต่าง ๆ อีกจำนวนมาก 

 

คนไข้ แห่ยินดี นพ.วีระพันธ์ ดาวต๊ิกต็อก ว่าที่ สว.กลุ่มสาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv,linetoday  ) 
       -นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ กลุ่มที่ 4 ในลำดับที่ 10 ได้รับเลือกมาจากจังหวัดพิษณุโลก เป็น 
1 ในตัวเต็ง ที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา เนื่องจาก นายแพทย์วีระพันธ์ เป็นศัลยแพทย์ระบบประสาท ที่มีคนไข้เดินทาง
มารับการรักษาทั่วประเทศ มีชื่อเสียงในการรักษาผู้ป่วย โรคสมองและระบบประสาท ให้การรักษาอยู่ที่คลินิกแพทย์วีระพนัธ์ 
และเป็นแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังได้แบ่งปันความรู้
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เรื่องสุขภาพทางช่องทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก คลินิกแพทย์วีระพันธ์ โรคสมองและระบบประสาท และยูทูบ Dr. V channel มี
ผู้ติดตามในยูทูบเกือบ 1 ล้านคน ติ๊กต็อก Dr.V_official มีผู้ติดตาม 4 แสนกว่าคน ถูกใจ 7 ล้านคน 
เยลลี่เห็ด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk, thrthaiger) 
     - สนง.มาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) สั่งเรียกคืน ผลิตภัณฑ์เยลลี่รูปเห็ดยี่ห้อ Uncle Frog’s 
Mushroom Gummies มีวางจำหน่ายใน 2 เวอร์ชัน ได้แก่ เยลลี่ผสมสารสกัดจากเห็ดหัวลิง (lion’s mane) อ้างช่วยในด้าน
ความจำและสมาธิ และเยลลี่ผสมสารสกัดถั่งเช่า (cordyceps fungus) อ้างช่วยให้พลังงาน รวมถึงฉลากสินค้าระบุมีการผสม 
กัญชงคุณภาพดีที่สุดในโลก สาเหตุที่ต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากถ่ังเช่าและเห็ดหัวลิงถือเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ใหม่ท่ียังไม่ผ่านการรับรอง 

 

ผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation 
     - รายงานฉบับใหม่ล ่าสุดของ WHO เร ื ่อง “Global status report on alcohol and health and treatment of 
substance use disorders” ระบุว่า การเสียชีวิตเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละการใช้สารเสพติดสว่นใหญเ่กดิ
ขึ้นกับผู้ชาย โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 20-39 ปี โดยอัตราการเสียชีวิตสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อย รวมถึง 
การเก็บสถิติทั่วโลก พบผู้คนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด 
โดยเสียชีวิตจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 2.6 ล้านคน (จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดในปี 2562) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของการเสียชีวิตทั้งหมดปีดังกล่าว โดยจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดมาจากภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา 

 

 


